

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุ่นที่ ๕/๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
จัดโดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง		
๑	นางสาววิชชุดา ด้านพรประเสริฐ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมธนารักษ์		
๒	นางสิริฉัตร วานิชรักษ์	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
๓	นางสาวสมลักษณ์ คุณที	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี
๔	นางสาวอนงค์ เหลาธรรม	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
๕	นางสาวมลิวลัย โหมกจันทิก	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
๖	นายจักรพงษ์ ฉัตรพัฒน์วงศ์	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
๗	นางสาวสุมาลี พิชิตชัยรุ่ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมบัญชีกลาง		
๘	นางสาวภัทรร จงมีสุข	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักเลขานุการกรม
๙	นายพงศธร ณ นคร	นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
๑๐	นางนุชนาฏ ทับศรี	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๑	นางสาวบุษยามาศ วีระกุล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๒	นางสิริวรรณ ทองรุ่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดตรัง

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
กรมบัญชีกลาง (ต่อ)		
๑๓	นางแก้วใจ คดีธรรม	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๔	นางญานินท์ หิริญเฑกิจพันธ์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดระยอง
๑๕	นางวราภรณ์ หน่อสุวรรณ	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
๑๖	นางนิภาพร เผ่ากันทะ	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
กรมศุลกากร		
๑๗	นางสาวเยาวลักษณ์ คิ้วสุวรรณ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
๑๘	นางสาวกนกกลดา นฤนาทไพศาล	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักตรวจสอบอากร
๑๙	นางสาวคะเนิงวรรณ รักษาสัตย์	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สำนักพิกัตอัตราศุลกากร
๒๐	นางสาวอาริยา ธนะจินดานนท์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
๒๑	นายเชวง ทวีชนม์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
๒๒	นายพิภพ พุทธสุข	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔
๒๓	นางนงลักษณ์ ชัยดีเรก	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
๒๔	นางสาวนภัทร โลกัตถจริยากุล	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
๒๕	นายเสกสรรค์ กล่ำสกุล	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
๒๖	นางจารุพรรณ ดวงใจ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓
๒๗	นายกนก รัตน์สูงเนิน	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓
กรมสรรพสามิต		
๒๘	นางสาววรรชการต์ ทองอ่อน	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักมาตรฐานและพัฒนากิจจัดเก็บภาษี ๑

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
กรมสรรพสามิต (ต่อ)		
๒๙	นางนงนุช สีหานาวี	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓
๓๐	นางนิตยา ภิรมย์รักษ์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมวาปี
๓๑	นายบุญชม สุวรรณรัตน์	เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
๓๒	นายทายาท ชินสงวนเกียรติ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๖
๓๓	นายชัยวัฒน์ ปราโมทย์สุข	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก สาขาแม่สอด
๓๔	นางวิภาดา ดรุณพงศ์	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
๓๕	นางวันดี บุญจันทร์	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง
กรมสรรพากร		
๓๖	นางศิริลักษณ์ รัตนทอง	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
๓๗	นางสุพร เขียวพันธุ์	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๓๘	นางสาววิไล เกียรติกำจร	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๓๙	นางสาวปริญญาพันธ์ ภูรินันท์ศรี	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
๔๐	นายเอกสิทธิ์ สุกใส	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๑	นางสาวกานดา เพิ่มสมบัติ	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
๔๒	นางสาวมณีนวล ไพบูลย์ศิลป์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
๔๓	นางสาวดวงเดือน เจต๊ะวัน	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
๔๔	นางสาวนารี เชษฐ์ธัชชัย	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๕	นางธนัชพร เจริญสมอ	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๖	นางสาววิณา ยงวานิช	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๗	นายคงศักดิ์ ทิพย์รัตน์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
๔๘	นางวรลักษณ์ ไชยชนะ	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง		
๔๙	นางสาวมณีขวัญ จันทรร	เศรษฐกรชำนาญการ สำนักนโยบายการคลัง
๕๐	นางสาวคงขวัญ ศิลลา	เศรษฐกรชำนาญการ สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค